



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 18 เมษายน 2564 ในกรณีนี้ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน และสมัครสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th>

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) และเพื่อให้ปฏิทินการศึกษาของทั้ง 2 ภาค มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกปฏิทินการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> ในหัวข้อ “ปฏิทินการศึกษา”

กำหนดการตามคำร้อง

ขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20 – 22) ให้ติดตามคำร้อง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 ตามกำหนดการ ดังนี้

- ภาคปกติ ภายในวันที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564
- ภาค กศ.ปช. (สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2563) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์-25 เมษายน 2564

การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 51 ราย
- ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย
- ระดับปริญญาโท จำนวน 6 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/> ในหัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ติดตามกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

กำหนดการยื่นคำร้องขอเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาภาคปกติที่มีสถานะตกค้าง นักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาก่อนปีสุดท้ายที่จะขอเปิดสอนรายวิชาที่ยังไม่ผ่านและไม่ใช้รายวิชาตามแผนการเรียนในปีสุดท้าย รวมทั้งนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อนเรียนให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 21 – 27 เมษายน 2564 ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือการขอเปิดรายวิชาฤดูร้อนได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/>



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 9130,9133,9137

Insars 0-4424-4739

กำหนดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
30 พฤศจิกายน 2563 - 19 มีนาคม 2564	นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษา
25 มีนาคม 2564	นักศึกษาส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานโครงการให้กับอาจารย์นิเทศ
29 มีนาคม 2564	สัมมนาหลังออกสหกิจศึกษาและมอบเกียรติบัตร
2 เมษายน 2564	อาจารย์นิเทศส่งผลการประเมินนักศึกษาถึงเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
9 เมษายน 2564	เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาส่งผลการประเมินให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน

หมายเหตุ กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช.และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg> ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีสถานะคำร้องปรากฏ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมาให้นักศึกษา ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบผลการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบตรวจสอบผลการศึกษาสำหรับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบผลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/>
2. เลือก “ระบบสำหรับผู้ปกครอง”



หรือสแกนจากคิวอาร์โค้ด ป้อนรหัสนักศึกษา

และรหัสบัตรประชาชนและกดยืนยันเพื่อเรียกดูข้อมูลตามลำดับ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยกำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ภาค กศ.ปช. (สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2563) ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> ในหัวข้อ “คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ” และ “คู่มือปฏิบัติ”

NRRU Notices แอปพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NRRU Notices เพื่อติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ สามารถค้นหาชื่อแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

